



จดหมายข่าว

พระจรรูณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 47 ฉบับที่ 070 ประจำวันอังคารที่ 21 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ (ภาค กศ.บป.) และนักศึกษาภาคสมทบ ในระดับ ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ในภาคเรียนที่ 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 ได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ทั้งนี้ให้ถือวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา เป็นวันสุดท้ายในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บกศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เพิ่มเติม

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บกศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) ได้มีนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงประกาศรับข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัยและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ทุนวิจัยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บกศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นทุนวิจัย แบบมุ่งเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2561)

2. เกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (บกศ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

2.1 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การจดอนุสิทธิบัตรทางปัญญา

ผลผลิต

ได้นวัตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น เครื่องมือการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ช่วยเหลือการประกอบอาชีพในชุมชนท้องถิ่น นำไปสู่การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นอย่าต่ำ รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

คุณสมบัตินักวิจัย

เป็นบุคลากรประจำสายวิชาการหรือนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย และต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ และเป็นผู้ไม่เคยผิดสัญญาใดๆ ในการรับ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือแหล่งทุนอื่นๆ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องละ 100,000 บาท

2.2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการ ทำงาน (Work integrated Learning : WIL)

ผลผลิต

ได้ มคอ.2 ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ต่ำกว่าฐาน (TC) กลุ่ม 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

คุณสมบัตินักวิจัย

เป็นบุคลากรประจำ สายวิชาการ หรือนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย และต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม อันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ และเป็นผู้ไม่เคยผิดสัญญาใดๆ ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือแหล่งทุนอื่นๆ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ... (อ่านต่อหน้า 2)

(ทุนอุดหนุนการวิจัย ต่อ) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องละ 30,000 บาท

2.3 การวิจัยติดตามผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL Monitoring and Evaluation)

ผลผลิต

ทำ MOU ระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL), ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ต่ำกว่าฐาน (TCI) กลุ่ม 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ระบุถึงการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL)

คุณสมบัตินักวิจัย

เป็นบุคลากรประจำสายวิชาการหรือนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย และต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม อันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ และเป็นผู้ไม่เคยผิดสัญญาใดๆ ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามหรือแหล่งทุนอื่นๆ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่เคยได้รับการจัดสรรทุนวิจัย การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นทีมวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องละ 30,000 บาท

2.4 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL) แบบรายวิชา (เป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL) ของรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่กำลังเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) (WIL รายวิชา)

ผลผลิต

MOU ระหว่างสถานประกอบการกับคณะ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL), การจัดการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL) เอกสารและหลักฐานที่บ่งบอกถึงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning : WIL), ส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

คุณสมบัตินักวิจัย

เป็นบุคลากรประจำสายวิชาการหรือนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย และต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกระงับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอันเนื่องมาจากหัวหน้าโครงการวิจัยละทิ้งโครงการ และเป็นผู้ไม่เคยผิดสัญญาใดๆ ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือแหล่งทุนอื่นๆ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่กำลังทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องละ 10,000 บาท

3. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

3.1 ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัย (Template Research Project) ได้ทางเว็บไซต์ <http://research.rmu.ac.th> เพื่อเตรียมร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้

3.2 นักวิจัยพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด/โครงการ โดยนักวิจัยนำส่งที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาขอ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาหลังกำหนดเวลาดังกล่าว

4. การติดต่อสอบถาม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ประสานโครงการวิจัย คุณกัญญา รัฐบาล มือถือ 083-1437271 โทรภายใน 319 หรืออีเมล Puthai5@hotmail.com

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563